

khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người dân không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm. Kịp thời đưa tin những tấm gương điển hình về quản lý, gây nuôi phát huy hiệu quả kinh tế cao; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước CITES.

5. Giám đốc các Ban Quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và các chủ rừng khác trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án quản lý, bảo vệ và phát triển ĐVHD trên diện tích rừng, đất rừng được giao. Theo dõi và báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình trạng ĐVHD, xây dựng nội quy, lập bảng niêm yết bảo vệ đối với từng khu rừng có các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Chịu trách nhiệm về việc để xảy ra săn bắt ĐVHD trong lâm phần mình quản lý.

6. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức thực hiện việc tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển ĐVHD, thực hiện “5 không”: không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép các sản phẩm từ ĐVHD. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc nuôi ĐVHD không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên. Tăng cường kiểm tra tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các hộ đang nuôi nhốt ĐVHD để phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, trưng bày, quảng cáo... mẫu vật các loài ĐVHD.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Định kỳ trước ngày 15 tháng 11 hàng năm, các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính